
sþ. 670. Fyrirspurn [372. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um geðheilbrigðismál.

Frá Helga Seljan.

Hvað líður ráðstöfunum til úrbóta í geðheilbrigðismálum, sbr. ályktun Alþingis frá 7.
maí 1981?

Hver eru brýnustu verkefni í geðheilbrigðismálum að mati ráðuneytisins?


